



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐
วันจันทร์ ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อเข้าประชุม	หมายเหตุ
๑	นายสายัณห์ ย่องเส็ง	ประธานสภาฯ	สายัณห์ ย่องเส็ง	
๒	นายเอกภพ จตุโชคอุดม	รองประธานสภาฯ	เอกภพ จตุโชคอุดม	
๓	นายนรเศรษฐ์ กมลასน์กมุท	ส.อบต.ม.๗ (เลขานุการฯ)	นรเศรษฐ์ กมลასน์กมุท	
๔	นายคำ วงศ์ผา	ส.อบต.ม.๑	คำ วงศ์ผา	
๕	นายคำจันทร์ ธิวงค์	ส.อบต.ม.๑	คำจันทร์ ธิวงค์	
๖	นายวุฒิชัย อูสาใจ	ส.อบต.ม.๒	วุฒิชัย อูสาใจ	
๗	นายวิชัย แสงงาม	ส.อบต.ม.๒	วิชัย แสงงาม	
๘	นายคำป็น แสงงาม	ส.อบต.ม.๓	คำป็น แสงงาม	
๙	นายสิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง	ส.อบต.ม.๔	สิทธิพงษ์ แซ่ฟุ้ง	
๑๐	นางมริวรรณ์ ถาวงค์	ส.อบต.ม.๕	มริวรรณ์ ถาวงค์	
๑๑	นายเกียรติกุล พิชัย	ส.อบต.ม.๖	เกียรติกุล พิชัย	
๑๒	นางหมาย แสงงาม	ส.อบต.ม.๖	หมาย แสงงาม	
๑๓	นายสมชาย วงศ์นภาไพศาล	ส.อบต.ม.๗	สมชาย วงศ์นภาไพศาล	
๑๔	นายพงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย	ส.อบต.ม.๘	พงษ์ศักดิ์ ธนาวุฒิชัย	
๑๕	นายอาผ่า มาเยอะ	ส.อบต.ม.๑๐	อาผ่า มาเยอะ	
๑๖	นายสุรชัย มาเยอะ	ส.อบต.ม.๑๐	สุรชัย มาเยอะ	
๑๗	นายวิชัย แซ่ไซ่ง	ส.อบต.ม.๑๑	วิชัย แซ่ไซ่ง	
๑๘	นายยุทธนา ยอดมณีบรรพต	ส.อบต.ม.๑๑	ยุทธนา ยอดมณีบรรพต	
๑๙	นายมนตรี ยอดมณีบรรพต	ส.อบต.ม.๑๒	มนตรี ยอดมณีบรรพต	
๒๐	นายยุทธภูมิ เกษตรโสภภาพันธ์	ส.อบต.ม.๑๒	ยุทธภูมิ เกษตรโสภภาพันธ์	
๒๑	นายสมชาย แซ่ย่าง	ส.อบต.ม.๑๓	สมชาย แซ่ย่าง	
๒๒	นายกิตติ ครรลองหรรษา	ส.อบต.ม.๑๓	กิตติ ครรลองหรรษา	
๒๓	นายอภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ	ส.อบต.ม.๑๔	อภิสิทธิ์ รายเรียงศรีอรัญ	

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อเข้าประชุม	หมายเหตุ
๒๔	นายชาญชัย ย่างวรกุล	ส.อบต.ม.๑๕	ชาญชัย ย่างวรกุล	
๒๕	นายสุพจน์ เกษตรสุขถาวร	ส.อบต.ม.๑๖	สุพจน์ เกษตรสุขถาวร	
๒๖	นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน	ส.อบต.ม.๑๖	ปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน	
๒๗	นายชัยสิทธิ์ เจนพบชีวัน	ส.อบต.ม.๑๗	ชัยสิทธิ์ เจนพบชีวัน	
๒๘	นายพจน์ปรีชา แซ่อย่าง	ส.อบต.ม.๑๘	พจน์ปรีชา แซ่อย่าง	
๒๙	นายสิริเชษฐ์ รัตนแสงมณี	ส.อบต.ม.๑๙	สิริเชษฐ์ รัตนแสงมณี	
๓๐	นายสมชาติ คงแก้ว	ส.อบต.ม.๒๐	สมชาติ คงแก้ว	
๓๑	นายเลาจิว แซ่ว่า	ส.อบต.ม.๒๐	เลาจิว แซ่ว่า	

ผู้ไม่มาประชุม

๑.นายอภิรักษ์	แซ่ฟุ้ง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๔	ลากิจ
๒.นายชิงชัย	ยอดมณีบรรพต	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๙	ขาด
๓.นางสาวมณีนุชญา	ผาบรรพตกุล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๑๔	ขาด
๔.นายชาย	แซ่ซัง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๑๕	ขาด
๕.นายธิตีพงศ์	กวินดารกา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ หมู่ ๑๘	ขาด

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อเข้าประชุม	หมายเหตุ
๑	นายแสน ลือชา	นายก อบต.ปอ	แสน ลือชา	
๒	นายสมจิต สิริพุทธาสกุล	รองนายก อบต.ปอ	สมจิต สิริพุทธาสกุล	
๓	นายธนวัฒน์ อูสาใจ	รองนายก อบต.ปอ	ธนวัฒน์ อูสาใจ	
๔	นายศิริโรจน์ หมั่นพัฒนาการ	เลขานายก อบต.ปอ	ศิริโรจน์ หมั่นพัฒนาการ	
๕	นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรณิการ์ ชัยวงศ์	
๖	นางมนธิชา ลือชา	นักจัดการงานทั่วไป	มนธิชา ลือชา	
๗	นายสรารุช ค้อมคำพันธ์	หัวหน้าสถานีควบคุมไฟฟ้า	สรารุช ค้อมคำพันธ์	
๘	นายสรารุช ทองใบ	นายช่างโยธา	สรารุช ทองใบ	
๙	สอ.หญิง.วนิดา ศรีไกรรส	นักวิชาการคลัง	สอ.หญิง.วนิดา ศรีไกรรส	
๑๐	นางพรเพชร จิตบาล	นักพัฒนาชุมชน	พรเพชร จิตบาล	

สรุป

-สมาชิกสภา อบต.ปอ มีทั้งหมด ๓๖ คน

-ผู้มาประชุม ๓๑ คน ผู้ขาดประชุม ๕ คน

-ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๔๑ คน

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายস্যันท์ ย่องเส้ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรียกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เข้าประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

นายস্যันท์ ย่องเส้ง:
ประธานสภาฯ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้เปิดการประชุมสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมุต ดำเนินการนำองค์ประชุมแล้วตั้งนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีทั้งหมด ๓๖ คน มาประชุม ๓๑ คน ขาดประชุม ๕ คน

๑.๒ เรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบ

นายแสน ลือชา :
นายก.อบต.ปอ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในวาระเรื่องที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้ทราบมีดังนี้

- ๑.กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนขุนวากพิทยาศาสตร์ โดยมิหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ เทศบาลตำบลห้วยวาง เทศบาลตำบลม่วงยาย องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เทศบาลตำบลท่าข้าม เป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีการแข่งขันกีฬา ทั้งประเภทบอลเลย์บอล ฟุตบอล ตระกร้อ เปตอง กีฬาพื้นบ้าน โดยงานกีฬาลุล่วงไปได้ด้วยดี

- ๒.กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ๓๒๙ กีฬาต่อต้านยาเสพติด ปีพ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนจีน ในประเทศไทย โดยได้จัดการแข่งที่ ดอยผาตั้ง หมู่ ๑๔ บ้านผาตั้ง ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม -๒ เมษายน ๒๕๖๐ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้มอบหมายให้อปพร.ตำบลปอ และชรบ. ในหมู่บ้านช่วยดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย

- ๓.ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า โดยมีการประกาศงดการเผาทุกชนิด ตั้งวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ ได้ลดลงเนื่องจากมีฝนตก ทำให้ปริมาณหมอกควันลดลง แต่ในพื้นที่ตำบลปอ ยังเกิดไฟไหม้ในหมู่บ้านหมู่ ๒ ,๓,๕,๖,๗,๑๖ เป็นไฟไหม้บ่อขยะ จึงขอฝากท่านสมาชิกช่วยดูแลตรวจสอบและสอดส่องความปลอดภัยตามมาตรการของจังหวัดเชียงรายอย่างเคร่งครัด

ระเบียบวาระที่ ๒

นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมุต :
เลขานุการฯ

รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

แจ้งได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมที่ผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายস্যันท์ ย่องเส้ง :
ประธานสภาฯ

สอบถามที่ประชุม มีท่านใดทักท้วง หรือแก้ไขหรือไม่ ไม่มีผู้ใดยกมือ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม :

รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๑ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ด้วยมติเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

นายสายัณห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภาฯ

กระทู้ถาม

๑.กระทู้ถามทั่วไป (ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมีข้อความในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๙๒) มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอ ยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดยขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพอ ตอบกระทู้

- ไม่มี

๒.กระทู้ถามด่วน (ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บริหารจะต้องรีบชี้แจงหรือดำเนินการโดยทันที ข้อ ๙๓)

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

ที่ประชุม :

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

นายสายัณห์ ย่องเส้ง :
ประธานสภาฯ

เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

๕.๑ ขอความเห็นชอบดำเนินการโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวภูชี้ฟ้าภูชี้ดาว ภูชี้เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า

ในวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ และเรื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ มีจำนวน ๓ หัวข้อย่อย จึงขอแจ้งในหัวข้อที่ ๕.๑ ขอความเห็นชอบดำเนินการโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวภูชี้ฟ้าภูชี้ดาวภูชี้เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า จึงขอเชิญท่านหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าชี้แจง

นายสรารุช ค่อมคำพันธ์ :
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอ และหัวหน้าส่วนทุกท่าน เนื่องด้วยสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงรายเพื่อสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวระหว่างภูชี้ดาว ภูชี้เดือนและภูชี้ฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เป็นระยะทาง ๖.๔ กิโลเมตร ระยะทางที่สำรวจมีจุดพักทำกิจกรรม ที่สามารถตั้งแคมป์ ทำกิจกรรมสำรวจได้ เป็นการดึงดูดการท่องเที่ยวได้มากกว่าการท่องเที่ยวแบบเดิม เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับแรงงานในชุมชนตำบลพอ และเป็นการสร้างเสริมเศรษฐกิจในหมู่บ้านใกล้เคียง โดยทางจังหวัดได้กำหนดการจัดหาผู้ทำสัญญาในการทำโครงการภายใน ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนั้นทางสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า จึงได้นำเรียนโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวภูชี้ฟ้าภูชี้ดาวภูชี้เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐เข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอ

- นายปรโมทย์ ขวัญชัยประทาน : เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และผู้เข้าร่วมประชุม ส.อบต.หมู่ ๑๖
ทุกท่าน ขอสอบถามในกรณีมีการสำรวจเส้นทางท่อเกี่ยวเพื่อเชื่อมต่อแหล่งท่อเกี่ยวระหว่างภูชี้ดาว ภูชี้เดือนและภูชี้ฟ้า นั้นสามารถพัฒนาเส้นทางเป็นแนวกันไฟ เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านได้หรือไม่อย่างไร
- นายสรารุช ค้อมคำพันธ์ : เรียนท่านประธานสภา ฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และหัวหน้าส่วน
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า
ทุกท่าน เนื่องด้วยโครงการพัฒนาเส้นทางท่อเกี่ยวระหว่างภูชี้ดาว ภูชี้เดือนและภูชี้ฟ้า เป็นการสำรวจเส้นทางเดินป่าเพื่อการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ ไม่ทำลายป่าไม้และระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ โดยเส้นทางเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่อเกี่ยว ๓ จุด เส้นทางที่สำรวจมีขนาดความกว้างอยู่ที่ ๑-๑.๓๐ เมตร ไม่สามารถพัฒนาเป็นแนวกันไฟที่สามารถป้องกันไฟป่าได้
- นายคำป็น แสงงาม : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า
ส.อบต.ปอ ม.๓
ได้ชี้แจงมานั้น ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ขอสอบถามว่า ในการสำรวจเส้นทางท่อเกี่ยวตามโครงการพัฒนาเส้นทางท่อเกี่ยวภูชี้ฟ้าภูชี้ดาว ภูชี้เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จะก่อเกิดปัญหากับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เช่นกรมป่าไม้ หรือหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ป่าในเขตตำบลปอ ซึ่งทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เกรงว่าหากมีการอนุมัติเห็นชอบดำเนินการไปแล้ว จะก่อเกิดปัญหาตามมา
- นายสรารุช ค้อมคำพันธ์ : เรียนท่านประธานสภา ฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และหัวหน้าส่วน
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า
ทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้สอบถามโครงการพัฒนาเส้นทางท่อเกี่ยวระหว่างภูชี้ดาว ภูชี้เดือนและภูชี้ฟ้า จะก่อเกิดปัญหากับหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ป่าในเขตตำบลปอหรือไม่นั้น ขอชี้แจงว่าโครงการพัฒนาเส้นทางท่อเกี่ยวภูชี้ฟ้าภูชี้ดาว ภูชี้เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น เป็นโครงการที่อยู่ในความดูแลของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบในการดำเนินการตามโครงการและมีเอกสารการอนุญาตแล้ว โดยสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า มีความพร้อมที่จะดำเนินการแล้ว ดังนั้นสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า จึงได้เรียนมายังสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เพื่อขอรับความเห็นชอบในการดำเนินการโครงการดังกล่าวมาตามขั้นตอนนี้
- นายเอกภพ จตุโชคอุดม : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
รองประธานสภา ฯ
ส่วนตำบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงว่าพื้นที่ป่าไม้ในเขตตำบลปอ อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจริง ดังนั้นโครงการพัฒนาเส้นทางท่อเกี่ยวระหว่างภูชี้ดาว ภูชี้เดือนและภูชี้ฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า ได้ผ่านการเห็นชอบของหน่วยงานข้างต้นแล้วจึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้

- นายแสน ลือชา : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟฟ้า ได้ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาเส้นทางท่อท่อกึ่งเหวี่ยงระหว่างภูชี้ดาว ภูชี้เดือนและภูชี้ฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่อกึ่งเหวี่ยงในพื้นที่ตำบลปอ โดยมีการสำรวจเส้นทางเดินทางท่อท่อกึ่งเหวี่ยงแบบธรรมชาติมีการเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่อท่อกึ่งเหวี่ยง จำนวน ๓ แหล่ง โดยไม่มีการทำลายความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ก่อเกิดกระแสน้ำท่อท่อกึ่งเหวี่ยงแบบดินป่า เป็นการท่อกึ่งเหวี่ยงแบบยั่งยืน สามารถมาท่อท่อกึ่งเหวี่ยงได้ตลอดปี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งทางจังหวัดเชียงรายได้สนับสนุนงบประมาณจำนวนหลายล้านบาทเพื่อเข้ามาพัฒนาในท้องถิ่นตำบลปอ ขอให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้พิจารณาถึงประโยชน์ที่ประชาชนตำบลปอ จะได้รับต่อไป
- นายสายัณห์ ย่องเส้ง : ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้ จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาเส้นทางท่อท่อกึ่งเหวี่ยงภูชี้ฟ้าภูชี้ดาวภูชี้เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- มติที่ประชุมสภา ฯ : มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการพัฒนาเส้นทางท่อท่อกึ่งเหวี่ยงระหว่างภูชี้ดาว ภูชี้เดือนและภูชี้ฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
- นายสรารุช ค้อมคำพันธ์ : ในโอกาสที่เป็นตัวแทนของสถานีควบคุมไฟฟ้าภูชี้ฟ้า ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้พิจารณาและคำนึงถึงประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของท่าน และได้มีมติเห็นชอบในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ซึ่งสถานีควบคุมไฟฟ้าภูชี้ฟ้า มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นตำบลปอต่อไป
- นายสายัณห์ ย่องเส้ง : **๕.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐**
๕.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่๖/๒๕๖๐ เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสาขาอำเภอเชียงของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน เป็นอำนาจการอนุมัติของสภาท้องถิ่น เชิญผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อที่ประชุม
- นายแสน ลือชา : ในการเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ปี ๒๕๖๐ นี้ เป็นการตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงของ ขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคู้ หมู่ ๘ เป็นเงินงบประมาณ ๘๕,๙๔๓.๕๔ บาท ขอมอบหมายให้ หัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงรายการต่อไป

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์:
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ในครั้งนี้ว่าเนื่องด้วยในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีได้ตั้งรายจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงของ
เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ จึงมีความจำเป็นจึง
ขอโอนงบประมาณเพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงของ เพื่อขยายระบบ
เขตไฟฟ้าไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ โดยทางการไฟฟ้าสาขาเชียงของ ได้
ประมาณการค่าใช้จ่ายมาแล้วเป็นเงินงบประมาณ ๘๕,๙๔๓.๕๔ บาท ดังนั้นจึงขอตั้ง
รายการใหม่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

รายการตั้งใหม่ จำนวน ๑ รายการ รวม ๘๖,๐๐๐ บาท

๑.แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน
ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุน รายการอุดหนุนส่วนราชการ วงเงิน ๘๖,๐๐๐.- บาท
เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายการโอนลด ๒ รายการ ดังนี้ รวม ๘๖,๐๐๐ บาท

๑.แผนงานการศึกษา งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย
ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติรายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง วงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท
โอนลด ๘๐,๐๐๐ บาท

๒.แผนงานการศึกษา งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินการ หมวดค่าใช้จ่าย
ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติรายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่เผ่าอ้าวเมี่ยน วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
โอนลด ๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นการโอนลดทั้งหมด ๘๖,๐๐๐ บาท

นายวุฒิชัย อูสาใจ :
ส.อบต. ม.๒

ตามที่หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงของ เพื่อ
ขยายระบบเขตไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปห้วยคุ ขอสอบถามว่าแต่ละโครงการ
ได้มีการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณไว้หรือไม่

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์:
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ขออนุญาตชี้แจงถึงการตั้งงบประมาณในการดำเนินการโครงการต่างๆเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตำบลปอ ตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ อยู่
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ซึ่งการตั้งงบประมาณไว้หรือการขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่ออุดหนุนหน่วยงานราชการ ดำเนินการ
ขยายเขตระบบไฟฟ้า ให้ครอบคลุมในพื้นที่ตำบลปอ เป็นการปฏิบัติงานเพื่อสามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันทั่วถึง และเป็นอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ต้องมีการบริการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ถนนหนทาง
ระบบทางเดิน ทางเท้า ระบบสาธารณสุขโรคต่างๆให้กับประชาชน

- นายมนตรี ยอดมณีบรรพต : เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ขอสอบถามตามที่
 ส.อบต.ม.๑๒
 หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 ๒๕๖๐ โดยมีการโอนงบประมาณจากโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ชน
 เผ่าม้ง และโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่อิวเมี่ยน มาเป็นการตั้งรายการใหม่
 เพื่ออุดหนุนส่วนราชการ เพื่อขยายระบบเขตไฟฟ้าของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยค
 ถือว่าเป็นการโอนงบประมาณผิดพลาด หรือไม่อย่างไร
- นายปราโมทย์ ขวัญชัยประทาน : เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ขอสอบถามในการโอน
 ส.อบต.ม.๑๒
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จะก่อเกิดผลกระทบหรือเกิด
 ปัญหาหรือไม่อย่างไร เมื่อมีการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- นางสาววรรณิการ์ ชัยวงศ์ : เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
 หัวหน้าสำนักปลัด
 ท่าน ขออนุญาตชี้แจง เกี่ยวกับโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีในครั้งนี้ ตามระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
 ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ระบุว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สามารถดำเนินการโครงการ ที่มีความจำเป็นที่จะต้องทำ แต่ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ นั้นสามารถทำได้โดยการโอนงบประมาณจาก
 หมวดรายจ่ายในข้อบัญญัติที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้หรือต้องดำเนินการ หรือลวงเลย
 ระยะเวลาการดำเนินการไปแล้ว โดยในกรณีนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้ง
 งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่ออุดหนุนหมู่บ้าน
 เพื่อดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่อิวเมี่ยนและโครงการสืบสาน
 ประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง ให้กับหมู่บ้าน ซึ่งมีการดำเนินการจัดประเพณีในช่วง
 เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้สวรรคต จึงมีการประกาศการงด
 กิจกรรมรื่นเริงในประเทศเพื่อถวายความอาลัยแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
 พลอดุลยเดชในพระบรมโกศนั้น ดังนั้นโครงการทั้งสองโครงการมีการระงับการดำเนินไป
 งบประมาณจึงคงเหลือจ่ายและได้ทำการขอโอนงบประมาณดังกล่าวมาจัดทำโครงการที่
 เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป
- ในการขยายเขตระบบไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในส่วนของกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แต่การตั้ง
 อุดหนุนการไฟฟ้าสาขาเชียงของ เพื่อขยายระบบเขตไฟฟ้า มีลักษณะเข้าหมวดของงาน
 ไฟฟ้าและถนน จึงได้ตั้งในส่วนของกองช่าง
- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มีการตรวจสอบโครงการที่ดำเนินการว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ การดำเนินการตามโครงการก่อเกิดประโยชน์ต่อ
 ประชาชนอย่างไร มีความคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่ ทั้งนี้การขอโอนงบประมาณ
 รายจ่ายในครั้งนี้เป็นการอุดหนุนการไฟฟ้าสาขาเชียงของ เพื่อมาดำเนินการขยายระบบ
 ไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านห้วยค เป็นการเอื้ออำนวยต่อการตั้งสถานที่รับเลี้ยงดูแล
 เด็กเล็กก่อนปฐมวัย ซึ่งเป็นประชาชนและเป็นเยาวชนพลเมืองของตำบลปอที่ต้องได้รับ

การพัฒนาทางร่างกายและจิตใจ เป็นการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในอำนาจหน้าที่ และมีการเสนอราคาประมาณการค่าใช้จ่ายชัดเจน และนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เพื่อพิจารณาเป็นไปตามขั้นตอน

- นายแสน ลือชา : กรณีที่โครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีและดำเนินการโอนงบประมาณดังกล่าวมาดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นในการพัฒนา ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือกรณีตั้งไว้แล้วงบประมาณไม่เพียงพอ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ หากไม่มีการโอนงบประมาณมาดำเนินการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี งบประมาณคงเหลือดังกล่าวจะตกเป็นเงินสะสมประจำปี ต่อไป
- นายคำปิ่น แสงงาม : ส.อบต.ม.๓ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ขอให้พิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมที่ผ่านมา มีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด ล้ำกว่าบาทเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งขอให้พิจารณาว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณที่มากเกินไปจนความจำเป็นเช่นโครงการปรับปรุงถนนทางขึ้น อบต.ปอ และโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำของหมู่บ้าน เกรงว่ามีผลกระทบต่อการพัฒนาในระยะยาว เห็นควรให้ปล่อยเป็นเงินสะสมต่อไป
- นายแสน ลือชา : นายก อบต.ปอ ตามที่หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงไป เกี่ยวกับโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณที่ไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณดังกล่าวจะตกเป็นเงินสะสมทุกปี ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่สามารถนำเงินสะสมดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้ ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องนำมาใช้แก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างเร่งด่วน หากไม่ได้รับการแก้ไขก็จะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง เช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น ต่อมาได้มีหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๖๒๒๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น เป็นการเปิดโอกาสให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมมาพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้แก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งนี้ โครงการปรับปรุงถนนทางขึ้น อบต.ปอ และโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำของหมู่บ้าน เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาในระยะยาวและเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมในตำบลปอ และการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ในวันนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาท้องถิ่นในโครงการดังกล่าว
- นายเอกภพ จตุโชคอุดม : รองประธานสภาฯ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ขอชี้แจงสนับสนุนเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ว่าโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ หากไม่ได้นำมาใช้แล้วจะตกเป็นเงินสะสมของทุกปี ซึ่งเป็นการสูญเสียงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ก่อ

เกิดประโยชน์เมื่อเทียบกับการขอโอนงบประมาณมาเพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงของ ดำเนินการขยายระบบเขตไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคู้ ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ในจำนวน ๑๗ ศูนย์ การพัฒนาท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ควรหารือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เท่าเทียมกัน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

นายสายัณห์ ย่องแสง : ตามที่หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุความจำเป็นในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายให้ทางท่านสมาชิกสภาฯรับทราบแล้วนั้น จึงขอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอพิจารณาและขอมติเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

มติที่ประชุม : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วงเงิน ๘๖,๐๐๐ บาท

๕.๓ รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐)

นายแสน ลือชา : ในการรายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) เนื่องด้วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ จังหวัดเชียงราย ขอมอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายการต่อไป

นางสาววรรณิการ์ ชัยวงศ์: หัวหน้าสำนักปลัด
ขอการรายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) ซึ่งมีตั้งงบประมาณโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒๑๖ โครงการ ซึ่งในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา มีความคืบหน้าในการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ พบว่าการดำเนินการโครงการไปแล้ว ๔๗ % ของโครงการทั้งหมด สืบเนื่องด้วยการพัฒนาท้องถิ่นที่อาจมีความล่าช้าไปบ้างเนื่องด้วยมีโครงการพัฒนาท้องถิ่นแบบเร่งด่วน เช่น โครงการจ่ายเงินสะสม โครงการจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนบุคลากรมีไม่เพียงพอ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอเปิดกรอบตำแหน่งเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นตำบลปอ ซึ่งทางจังหวัดเชียงราย ได้พิจารณาแล้วไม่ผ่าน เนื่องจากทางจังหวัดเชียงราย ไม่ได้มองเห็นถึงความจำเป็นขององค์กร อีกทั้งในปัจจุบัน มีการตรวจสอบข้อมูลจำนวนตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดแคลนทั่วประเทศ เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการเปิดสอบเพื่อสรรหาคัดเลือกเข้ารับราชการโดยส่วนกลาง โดยงานนโยบายและแผนคาดว่าจะมีการดำเนินการตามโครงการจ่ายเงินสะสม แล้วการพัฒนา

ท้องถิ่นในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คงเป็นไปตามแผน ต่อไป

นายแสน ลือชา : ตามการรายงานของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การพัฒนาท้องถิ่นยังประสบปัญหา
นายก.อบต.ปอ การขาดแคลนบุคลากรตามตำแหน่ง เช่นกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , กองคลัง แต่ยังมีการรักษาการตำแหน่งไว้เพื่อที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพอจะดำเนินการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่ขาดแคลนต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การเปิดสอบของส่วนกลาง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป

นายสายัณห์ ย่องเส้ง : ตามที่หัวหน้าสำนักปลัด ได้รายงานการติดตามประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ประธานสภาฯ ส่วนตำบลพอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐) เพื่อให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอ ได้รับทราบการรายงานผลให้
เป็นไปตามระเบียบแล้ว ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอ มีข้อสอบถาม
หรือไม่

มติที่ประชุม : ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอ รับทราบการรายงานการติดตามประเมิน
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐)

ระเบียบวาระที่ ๖

นายสายัณห์ ย่องเส้ง : วาระอื่น ๆ
ประธานสภาฯ วาระอื่น ๆ นี้จึงขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพอ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลพอ แจ้งข่าวสารที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอ ขอเชิญ

นางพรเพชร จิตบาล : เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพอ งานพัฒนาชุมชนมี
นักพัฒนาชุมชน ชาวแจ้งประชาสัมพันธ์ดังนี้

๑. การเปิดบัญชีศูนย์บาทของผู้รับสวัสดิการของทางรัฐบาลคือผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เพื่อ
รองรับนโยบายของรัฐบาลที่มีการโอนเงินสวัสดิการผ่านบัญชีของผู้รับโดยตรง ซึ่งทาง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงแก่น แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ไป
ติดต่อเปิดบัญชี หลังจากเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากจะมีการขึ้นทะเบียนผู้มี
รายได้น้อย ทั้ง ๔ ตำบลในเขตอำเภอเวียงแก่นอาจทำให้ได้รับการบริการที่ล่าช้า

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ไร้ที่พึ่งพิง ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้เพื่อสงเคราะห์เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อรับการ
รักษาพยาบาลของรัฐบาล ซึ่งเป็นหน้าที่พัฒนาสังคมจังหวัดเชียงราย โดยองค์การ
บริหารส่วนตำบลพอ มีหน้าที่ส่งต่อเรื่องพร้อมเอกสารผู้ป่วยยากไร้ ให้กับพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีการสงเคราะห์เป็นค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ของผู้ป่วย
ยากไร้ ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลโดยผู้ป่วยยากไร้ต้องมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดังนี้

๑.ผู้ป่วยที่ยากไร้ ต้องขอรับการสงเคราะห์จากพมจ.ก่อน

๒.ผู้ป่วยที่ยากไร้ ต้องขอรับการสงเคราะห์จากพมจ.แล้วแต่ได้รับการสงเคราะห์ไม่ เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย

๓. ผู้ป่วยที่ยากไร้ ต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เช่นโรคไต เป็นต้น

๔.ผู้ป่วยที่ยากไร้ ขอรับการสงเคราะห์ ได้ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี

จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านเพื่อแจ้งข่าวสารที่มีประโยชน์ประชาชนในพื้นที่ตำบลปอ โดยทั่วถึงกัน โดยท่านมีข้อสอบถามหรือไม่อย่างไร

นายคำปิ่น แสงงาม :
ส.อบต.ปอ ม.๓

ขอสอบถามกรณีผู้สูงอายุและผู้พิการที่เป็นคู่สามีภรรยา สามารถเปิดบัญชีเพื่อรับรองเงิน สวัสดิการแทนกันได้หรือไม่ อย่างไร

นางหมาย แสงงาม :
ส.อบต.ม.๖

สอบถามกรณีผู้พิการ ทุกคนต้องมารับหนังสือรับรองจากองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ทุกคนหรือไม่

นางพรเพชร จิตบาล :
นักพัฒนาชุมชน

ขอชี้แจงดังนี้ ๑. ในกรณีที่ผู้พิการที่มีความพิการที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ หรือมีความ ลำบากในการเคลื่อนไหวร่างกาย ให้ดำเนินการเปิดบัญชีเพื่อรองรับเงินสวัสดิการ โดย ผู้เปิดบัญชีร่วมต้องเป็นผู้ดูแลที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นคือเป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ดูแลผู้พิการ หลังบัตรผู้พิการ

๒. ผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่มีความประสงค์ที่จะเปิดบัญชีและต้องได้รับหนังสือรับรองจาก องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุหรือผู้พิการจริงจาก องค์การบริหารส่วนตำบลปอ โดยมีหลักเกณฑ์ คือเป็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่ป่วย ติด เติง เดินทางไม่สะดวก มีความลำบากในการเดินทาง

ส.อ.หญิงวนิดา ศรีไกรรส :
นักวิชาการคลัง

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ส่วนกองคลังขอรายงาน สถานะการคลัง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

ยอดเงินคงเหลือ ยกมาจากวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐	๑๔๔ บาท
เงินสดรับ	๘,๐๐๐ บาท
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	๗๐,๓๒๖,๒๒๔.๐๔ บาท
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	๖๑,๔๔๖.๑๒ บาท
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	๑๐๖,๖๐๔.๒๔ บาท
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	๗๐,๒๘๑,๐๖๕.๙๒ บาท

นายสายัญญ์ ย่องเส็ง :
ประธานสภา ฯ
ปิดประชุม

ขอสอบถามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ว่ามีเรื่องอื่นแจ้งต่อที่ประชุม หรือไม่หากไม่มีการเสนอญัตติหรือข้อเสนอแนะใดเพิ่มเติมอีก จึงขอสั่งปิดประชุม ๑๖.๒๐ นาฬิกา

ลงชื่อ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายนครเศรษฐ์ กมลასน์กมฺท)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

-ตรวจถูกต้องแล้ว-

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
 (นายประยัต ลือชา)
 ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอรักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
 (นายธนวัฒน์ อุสาใจ)
 ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
 (นายคำจันทร์ ธิวงศ์)
 ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ม.๑

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
 (นางมริวรรณ์ ถาวงศ์)
 ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ม.๕

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
 (นายเกียรติกุล พิชัย)
 ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ม.๖

ประธานสภาฯ จะต้องลงนามรับรองรายงานการประชุมนี้ ในวันประชุมครั้งถัดไป

ลงชื่อ ผู้รับรองรายงานการประชุม
 (นายสายัณห์ ย่องเส็ง)
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอ